

# หากคุณต้องการจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์...ต้อง อย่างไร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ที่คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพและบริการด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 15 ปี ด้วยเราเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เรามีทีมงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง ที่จะคอยให้คำแนะนำในการลงทุนของคุณ ไม่ว่าจะซื้อขายที่ดิน บ้านพักอาศัย หรือคอนโดมือสอง คุณสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในงานบริการของเราได้



ด้วยการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนที่ต้องอาศัยเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูง แต่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงและมีธรรมชาติที่ต่างจากสินทรัพย์อื่น ๆ นั่นก็คือ ยิ่งใช้มาก ยิ่งเป็นการประกันราคา เพราะมีคนช่วยดูแลรักษาสภาพไม่ให้เสื่อมโทรม ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนที่มียาและประสบการณ์เท่านั้น นักลงทุนหน้าใหม่ ๆ รวมถึงกลุ่มคนอายุน้อยก็หันมาให้ความสนใจลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ “คอนโด พร้อมอยู่” กลายเป็นที่นิยมกันมาก นักลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้น ประเภทขายด่วนหรือขายใบจอง หรือรอให้ออนเสิร์จเรียบร้อยแล้วค่อยขายต่อก็ทำได้ไม่ยาก ยิ่งโดยเฉพาะโครงการคอนโดติดรถไฟฟ้า สะดวกสบายในการเดินทาง ยิ่งเป็นที่ต้องการไม่ว่าจะขึ้นหลายต่อหลายโครงการก็ล้วนแต่มีผู้จองเต็มแทบทุกโครงการ หรือถ้าหากคุณมีเงินเย็น การลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ซื้อมาแล้วปล่อยคอนโดให้เช่า เก็บกินค่าเช่าได้ยาวๆหรือจะเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ก็ล้วนแต่ทำกำไรให้นักลงทุนได้อย่างงามเลยทีเดียว

แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใดหรือในรูปแบบใดนั้น คุณควรศึกษาข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ รวมถึงจะต้องได้เห็นของจริงทุกครั้งก่อนการตัดสินใจซื้อ และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ประเมินศักยภาพของตัวเองเสียก่อน เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณเลือกลงทุนไปนั้น ไม่ว่าจะแบบ SHORT TERM หรือ LONG TERM จะให้ผลตอบแทนแก่คุณได้เมื่อไหร่ บางครั้งอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถให้ผลตอบแทนคุณได้ หรืออาจจะต้องถือครองนานหลายปี ดังนั้นหากสายป่านคุณไม่ยาวไม่เพียงพอที่คิดว่าจะให้ผลกำไร ก็อาจจะกลายเป็นต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็เป็นได้

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆสำหรับการลงทุน หรือต้องการที่ปรึกษาที่มี

ประสบการณ์รวมถึงข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ คุณสามารถไว้วางใจในบริการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เรามุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ เจาะลึกตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี สนใจในบริการของเราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา [www.plus.co.th](http://www.plus.co.th) หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 0-2688-7555